

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10-12 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ครอบครัวข่าว 3 (12 มิ.ย.60)	<p>อุบัติเหตุรถพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว รถกู้ชีพรพ.บ้านไร่และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี เข้าช่วยเหลือรถตู้พยาบาล ทะเบียน กจ-1623 อุทัยธานี ที่เกิดเหตุพุ่งชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถ 2 คน คือ น.ส.รัชณีย์ สังข์ลำไย อายุ 36 ปี พยาบาล และนายประสิทธิ์ ก้อนจ้าย อายุ 34 ปี คนขับรถ โดยน.ส.รัชณีย์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งรักษาต่อที่รพ.อุทัยธานี ต้องผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วน</p> <p>จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า รถพยาบาลรพ.บ้านไร่ไปส่งผู้ป่วยที่รพ.อุทัยธานี ระหว่างเดินทางกลับฝนตกหนัก ทำให้มองไม่เห็นรถบรรทุกอ้อยที่ตัดแปลงตอนท้ายยื่นออกมาขณะจอดซ่อมอยู่ในอุ้งข้างทาง จึงเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกเต็มแรง</p>
ข่าวสด คมชัดลึก เดลินิวส์ (10 มิ.ย. 60)	<p>วางระเบิดรพ.ชลบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรพ.ชลบุรีที่ตรวจตราอย่างละเอียดทำให้พบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว ที่ผ่านมารพ.ได้อบรมทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จากการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยรอบ ๆ รพ. ได้พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดบริเวณตลาดฟ้าอาคารของรพ. แต่จากการการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดปลอม โดยคนร้ายใช้โทรศัพท์มือถือพันกับสายไฟใส่ไว้ในถุงขนมและวางบนพื้น ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายของผู้ไม่หวังดี ทั้งนี้ รพ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสถานพยาบาล ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ได้สั่งการให้ นพ.สสจและผู้อำนวยการรพ.ในสังกัดทั่วประเทศ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนช่วยกันสอดส่องสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ เช่น สิ่งของที่ตั้งทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของ บุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย และต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ หากต้องติดตั้งเพิ่มในจุดสำคัญ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ (12 มิ.ย.60)	<p>ต่ออายุหมอเกษียณ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.มีแนวคิดที่จะต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณในปี 2560 ให้ปฏิบัติงานต่อ โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อไปทำงานที่คลินิกหมอครอบครัวร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ตั้งเป้าในปี 2569 หรือ 10 ปีข้างหน้า คนไทยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ครอบคลุมทั่วประเทศ</p> <p>โดยในปี 2559 ดำเนินการไปแล้ว 48 ทีมใน 16 จังหวัด ส่วนในปี 2560 ตั้งเป้าให้รพศ./รพท.ทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการในเขตเมือง และเพิ่มในเขตชนบทอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 472 ทีม มีแผนผลิตหมอครอบครัวคือ 1.ต่ออายุราชการและอบรมระยะสั้น 2.อบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 3.ขยายกำลังผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับเขต</p>
สยามธุรกิจ (10 มิ.ย. 60)	<p>เดือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการอย. เตือนผู้บริโภคหลังได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ "ภูมิสมดุลง BIM" ที่อ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถยับยั้งเชื้อ HIV หรือบรรเทาอาการได้ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HandyHerb Calmy ช่วยลดเครียด โดยอย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคได้</p> <p>นอกจากนี้ ยังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์ Balanc ผลิตภัณฑ์ LIV ของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอย.จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาใส่สารต้องห้ามที่เป็นอันตรายหรือไม่ เพื่อประกอบการดำเนินคดีลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจะระงับการโฆษณาและเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเจ้าของสื่อ มาดำเนินการตามกฎหมาย และประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย</p>
สยามรัฐ	<p>โรคเมลิออยโดสิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคเมลิออยโดสิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(12 มิ.ย. 60)	<p>หนึ่งในดินและแหล่งน้ำนิ่ง ติดต่อทางบาดแผล ตึมน้ำ-รับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน รวมถึงหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อเข้าไป มักพบมากหน้าฝน และพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก ตั้งแต่ 1 ม.ค.-4 มิ.ย. 60 มีรายงานผู้ป่วย 1,216 ราย เสียชีวิต 11 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 49.8 อาชีพเกษตรกรรม คาดปีนี้จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอดปี การป้องกันโรค ควรหลีกเลี่ยงลุยน้ำนาน ไม่สัมผัสดิน-น้ำในพื้นที่ที่เกิดโรคประจำ หากมีแผลและสัมผัสดินหรือน้ำบริเวณนั้น ต้องรีบทำความสะอาดทันที โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือใส่รองเท้าบูตเมื่อจำเป็นต้องเดินลุยหรือย่ำน้ำนาน ตึมน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงรับประทานเนื้อสัตว์สุก ๆ ดิบ ๆ ที่สำคัญหากมีไข้เกิน 5 วันหรือเกิดแผลอักเสบเรื้อรัง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที มีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (10 มิ.ย. 60)</p>	<p>เตือนโรคผิวหนังหน้าฝน -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฤดูฝนเชื้อโรคบางชนิดแพร่ระบาดได้ง่าย หากไม่ดูแลความสะอาดให้ถูกวิธี จะทำให้เกิดโรคผิวหนังจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงผิวหนังอักเสบ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าฝน ได้แก่ 1.โรคน้ำกัดเท้า 2.โรคเท้าเหม็น 3.ผื่นภูมิแพ้ ทั้งนี้ การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกที่สวมใส่สบาย ไม่ควรใส่ผ้าเนื้อหนาหรือรัดรูปมากเกินไป</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (10 มิ.ย. 60)</p>	<p>พัฒนาห้องแล็บตรวจเชื้อโรคในอาหาร -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยพบปัญหาการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร หรือการเรียกสินค้าคั้นเนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อที่มีความเสี่ยงในการก่อโรค ได้แก่ Salmonella, Diarrheagenic Escherichia Coli และ Listeria Monocytogenes ทำให้สูญเสียภาพลักษณ์และรายได้จากรูทิจ กรมฯ จึงพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อโรคก่ออาหารเป็นพิษในอาหาร ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล ส่งผลให้ราคาตรวจวิเคราะห์ถูกกว่าแบบเดิม 50% และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง จากเดิมต้องใช้เวลา 4-10 วัน</p>
<p>เดลินิวส์ (10 มิ.ย. 60)</p>	<p>ศักยภาพสถาบันสุขภาพเด็กฯ -เสนอสรุป นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีเด็กเกิดปีละ 7 แสนคน ประมาณ 1 แสนคนต้องดูแลเป็นพิเศษ ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทย มีอัตราทารกอายุต่ำกว่า 5 ปีเสียชีวิตสูงถึง 70% จากการคลอดก่อนกำหนด 37.5% พิกการแต่กำเนิด 23.9% สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจึงพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลปัญหาสุขภาพเด็กแบบครบวงจร เป็น "เซอร์วิส แซมเปียน" ครอบคลุมทุกสาขาโรคในเด็ก โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น ล่าสุดได้เปิดตัว "ห้องสวนหัวใจไฮบริด" ที่ทันสมัยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ กล่าวว่า ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจรประกอบด้วย 1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด ดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิดป่วยที่รับส่งต่อจากรพ.ในกทม. และปริมณฑล และทารกป่วยจาก 12 เขตสุขภาพ ให้บริการทารกแรกเกิดวิกฤติปีละ 1,200 ราย มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 70 เตียง 2.ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ส่งต่อมาปีละ 4,500 ราย มีห้องสวนหัวใจไฮบริด ที่ทันสมัยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันรวมกว่า 3,000 ราย มีอัตราการรอดชีวิตร้อยละ 99.86 และ 3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด ดูแลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาความพิการทางด้านศัลยกรรมที่ส่งต่อมารับการรักษาปีละ 1,000 ราย มีเตียงรองรับผู้ป่วย 38 เตียง</p>
<p>มติชน (12 มิ.ย. 60)</p>	<p>ออกกำลังกายเสริม IQ-EQ -เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี ที่นำร่องใน 4 ศูนย์อนามัย 6 จังหวัด 13 โรงเรียน ผ่านกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร โชป้า แอนด์ ซายด์ป้าโค้ช ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 293 คน พบว่า ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลโรงเรียนชื่นชอบ เห็นคุณค่าการเข้าร่วมโครงการฯ และเสนอแนะให้มีการขยายสู่โรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนด้วย เด็กที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.8 มีความสุขและสนุกกับการร่วมทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กโชป้าทุกคนที่ทำกิจกรรมตามโปรแกรมวันละอย่างน้อย 60 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ สามารถลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 2 กิโลกรัม และลดสูงสุด 8.2 กิโลกรัม ในปี 2560 กรมฯจึงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และผู้ปกครอง ขยายโครงการโชป้า แอนด์ ซายด์ป้าเกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดให้มีเดือนแห่งมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี ในเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2560 ตั้งเป้าครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 7,700 โรง ครอบคลุมเด็กวัยเรียนอย่างน้อย 770,000 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ อัพเดท (11 มิ.ย. 60)</p>	<p>เตือนการเสฟสื่ออย่างมีสติ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่ค้นหาตัวตน ต้องการการยอมรับจากเพื่อนและสังคม แสวงหาต้นแบบที่จะเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งโลกโซเชียลมีการสื่อสารรวดเร็ว กว้างขวางแต่ขาดมาตรฐานด้านจริยธรรมเป็นตัวกำกับ หากคนที่เป็นเน็ตไอดอลเป็นคนไม่ดี มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง เด็กจะซาชินกับพฤติกรรมไม่ดีขึ้นเห็นเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น ต้องสอนให้เด็กเสฟสื่ออย่างมีสติ เลือกรับหรือเลียนแบบแต่พฤติกรรมที่ดี ครอบครัวยังต้องเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบการใช้ชีวิต โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ส่วนโรงเรียนควรหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง การลงโทษ เสริมบทเรียนด้านการวิเคราะห์แยกแยะ การรู้เท่าทันสื่อและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เด็ก รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ส่วนสื่อมวลชน ต้องระมัดระวังการนำเสนอข่าวสาร ไม่นำเสนอข่าวความรุนแรงซ้ำ ๆ หรือให้ความสำคัญกับคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม</p>
<p>มติชน (12 มิ.ย. 60)</p>	<p>สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร ออย. กล่าวว่า การผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป จำแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.สินค้าสด 2.อาหารที่มีลักษณะพิเศษ เช่น อาหารทางการแพทย์ อาหารเฉพาะบุคคลที่ต้องการบริโภคเป็นพิเศษ และ 3.อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการและโภชนาการ รวมถึงมีการศึกษาวิจัยและได้รับการรับรองคุณภาพ สินค้าเหล่านี้มีการแบ่งเกรดและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายของออย. ว่าด้วยเรื่องของอาหารพรีเมียม (อาหารทุกชนิด) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 365) พ.ศ.2556 ซึ่งแนวโน้มด้านการตลาดและสังคมทำให้ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ออย.จึงส่งเสริมและผลักดันการกำหนดเกณฑ์สารอาหาร หรือคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เพื่อเน้นการลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้ออาหารได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐาน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน360 องศา (12 มิ.ย. 60)</p>	<p>อันตรายศัลยกรรมราคาถูกลง</p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากการทำศัลยกรรม รายหนึ่งเสริมหน้าอกเพราะหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกลงของคลินิกแห่งหนึ่ง แต่มีปัญหาหน้าอกติดกันและจุนกมย้ายไปอยู่ด้านข้าง อีกรายจุมกเกือบเน่าเพราะแพทย์ลืมผ้าก๊อชไว้ในจุมก โดย นพ.พลพงศ์ ชยางศุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า รพ.รามธิบดี แนะนำผู้คิดทำศัลยกรรม ให้หาข้อมูลให้รอบคอบ ทั้งความน่าเชื่อถือของคลินิก ความเชี่ยวชาญของแพทย์ การดูแลหลังการผ่าตัด และควรดูแลสุขภาพจากภายใน เพราะมีความยั่งยืนและเห็นผลชัดเจนที่สุด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (12 มิ.ย. 60)</p>	<p>ธุรกิจอุ้มบุญในประเทศลาว</p> <p>-เสนอบทความว่า ปัจจุบันธุรกิจอุ้มบุญกำลังเฟื่องฟูอย่างมากในลาว แต่มีศูนย์การแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการทำคลอดให้กับเด็กอุ้มบุญน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่มักเป็นแฝดจากการผสมเทียม ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะคลอดก่อนกำหนด และต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางที่ทำคลอดให้กับแม่อุ้มบุญ ซึ่งนพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. ระบุว่า การคลอดของแม่อุ้มบุญในไทยไม่ผิดกฎหมาย แต่แม่อุ้มบุญจะต้องแจ้งเกิดด้วยชื่อพ่อที่แท้จริงของเด็กเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 3 แห่ง ที่ไม่รับทำคลอดให้กับเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด (12 มิ.ย. 60)</p>	<p>กินเม็ดกระท้อนเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นางมาย อายุ 66 ปี ชาว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และนางบังเอิญ อายุ 68 ปี ชาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ได้กินเม็ดกระท้อนเข้าไปจนแทบสำไส้ใหญ่ทะลุ ทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องท้องและในกระแสเลือด เข้ารับการผ่าตัดและรักษาตัวในห้องไอซียู รพ.ศรีสวรรค์สุโขทัย จ.สุโขทัย โดยนางบังเอิญซึ่งกินเม็ดกระท้อนเข้าไป 4 เม็ด ได้เสียชีวิตแล้ว ส่วนนางมายซึ่งผลอกินเม็ดกระท้อนเข้าไป 2 เม็ด ยังไม่พ้นขีดอันตราย นพ.พรชัย สิ้นคนธารักษ์ แพทย์เจ้าของไข้ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่สำไส้ใหญ่ทะลุอาการจะรุนแรงมากกว่าไส้ติ่งแตกหลายเท่า เพราะมีการติดเชื้อ มีโอกาสเสียชีวิตได้ และพบผู้ป่วยลักษณะนี้ 3-5 รายทุกปี จึงฝากเตือนให้เลิกกิน เพราะเม็ดกระท้อนมีส่วนที่แหลมคม ทำให้แทงลำไส้ทะลุจนเกิดการติดเชื้อ เสียชีวิตได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ Nation tv (12 มิ.ย. 60)	<p>เตือนระวังแมงกะพรุนกล่อง</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตรวจสอบพบแมงกะพรุนกล่อง บริเวณหน้าหาดคลองดาว จ.กระบี่ และบริเวณอ่าวสิเกา จ.ตรัง แต่จำนวนยังไม่มากนัก จึงออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ให้ระมัดระวังในการลงเล่นน้ำทะเล ทั้งนี้ แมงกะพรุนกล่องจัดอยู่ในกลุ่มแมงกะพรุนที่มีพิษเป็นอันตราย หากสัมผัส จะมีอาการปวดแสบปวดร้อน ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดต่อเนื่องบริเวณที่สัมผัสอย่างน้อย 30 วินาที และหากยังมีอาการแสบมาก ให้ไปพบแพทย์ทันที</p>
ข่าวสด (10 มิ.ย. 60)	<p>โรงเรียนผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชานวมินทรราชินีบ้านนิคม ก.ม.5 อบต.อ่าวน้อย เทศบาลตำบลก.ม.5 ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2560 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนอาวุโสวิทยาอ่าวน้อย เปิดสอนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-14.00 น. หลักสูตรละ 8 วัน รุ่นละไม่เกิน 60 คน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หลักสูตรประกอบด้วย การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน กิจกรรมป้องกันการหกล้มเพื่อความยืดหยุ่นของร่างกายที่เพิ่มขึ้น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมร่วางย่อนยุคเพื่อสุขภาพ</p>
แนวหน้า (10 มิ.ย. 60)	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา จ.อำนาจเจริญ ประสาน สสจ.อำนาจเจริญ ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและไล่ทรายอะเบตตามแหล่งน้ำท่วมขังบริเวณสถานศึกษา และฝากให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอาการไข้สูงไม่ลด 3 วัน ให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรค ให้ดื่มน้ำมากๆ เช็ดตัวลดไข้ในช่วงที่อยู่บ้าน กินยาลดไข้ที่ไม่มี ส่วนผสมของแอสไพริน ห้ามซื้อยามารักษาเอง เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายเสียชีวิตได้</p>
ไทยรัฐ (11 มิ.ย. 60)	<p>การใช้เงินอุดหนุนจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และกล่าวว่า ขณะนี้ประชาชน อ.แม่เมาะ ให้ความสนใจกับเงินอุดหนุนจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะปีละ 300 ล้านบาทมากขึ้น และเห็นด้วยกับกรรมการเงินกองทุนที่มีแนวคิดจะสร้างหรือปรับปรุงรพ.แม่เมาะให้ได้มาตรฐาน มีเตียงมีห้องเพิ่มขึ้น มีแพทย์ผู้ชำนาญการมาประจำ ส่วนที่จะลดเงินอุดหนุนรพ.สต.นั้น หากเป็นไปได้จะเป็นผลดี และหลังจากนี้ การประชาคมการจ่ายงบปี 61 กรรมการต้องแจ้งสื่อมวลชนทุกร่วมรับฟังทุกครั้ง</p>
สยามธุรกิจ (10 มิ.ย. 60)	<p>วิทยาลัยการอาชีพอุทองสร้างตู้อบเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว วิทยาลัยการอาชีพอุทองประดิษฐ์ตู้อบทารกด้วยแสง โดยได้รับความร่วมมือจากรพ.ต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่ละแห่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป คณะผู้ประดิษฐ์จึงต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งขณะนี้มีความชำนาญและพร้อมที่จะสนองความต้องการของรพ.แล้ว ราคาเครื่องละประมาณ 40,000 บาท สามารถทำงานได้เหมือนตู้นำเข้าจากต่างประเทศ รพ.ที่ต้องการ แจ้งความจำนงได้ที่ 035-564-750 และ 035-553-045</p>
M2F (12 มิ.ย. 60)	<p>ใช้ชั๊กโครกไม่ถูกวิธี</p> <p>-เสนอบทความว่า ช่างนักศึกษาสาว จ.ภูเก็ต ถูกชั๊กโครกบาดขาได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากขึ้นไปนั่งยอง ๆ บนโถชักโครก ทำให้รูปร่างมีคานใช้งานชั๊กโครกไม่ถูกวิธีอยู่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งต้องมีส้วมชั๊กโครกไว้บริการ จึงขอวิงวอนให้ผู้ที่ยังคงใช้ชั๊กโครกแบบผิด ๆ เห็นแก่ส่วนรวม เพื่อสุขอนามัยและลดอันตรายในส้วมสาธารณะ</p>
กรุงเทพธุรกิจ (10 มิ.ย. 60)	<p>โปลิโอระบาดในซีเรีย</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ยืนยันว่า ซีเรียพบการระบาดของโรคโปลิโอครั้งแรกในประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 โดยพบผู้ป่วยโปลิโอใหม่ 3 ราย การระบาดอยู่ที่จังหวัดตีร์ เอซซอร์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม สายพันธุ์โปลิโอที่ระบาดครั้งนี้กลายพันธุ์มาจากเชื้อในวัคซีนโปลิโอชนิดหยอดทางปาก องค์การอนามัยโลกกำลังเร่งทำแผนรับมือการแพร่ระบาด</p>
เดลินิวส์ (10 มิ.ย. 60)	<p>อหิวาต์ระบาดในเยเมน</p> <p>-เสนอข่าว นายเนสเซอร์ อัล-อาร์กาลี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยเมน ระบุว่า ประชาชนกว่า 96,000 คนติดเชื้ออหิวาต์ และนับตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย. มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 746 คน โดยสงครามกลางเมืองในเยเมนได้ทำลายสาธารณสุขไป และเป็นสาเหตุให้เกิดการขาดแคลนยารักษาโรค</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch